

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2023**

1. Triển khai văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Các đại biểu được báo cáo viên đến từ Ban Tổ chức Trung ương triển khai Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ; Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị v.v..

Trong đó, đáng chú ý là Quy định số 80-QĐ/TW gồm 06 chương, 34 điều, tập trung vào nội dung chính là phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. So với Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, Quy định số 80-QĐ/TW đã bổ sung nhiều điểm mới, đề cập đến một số nội dung liên quan đến phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của cấp tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Đảm bảo hạ tầng khu tái định cư để người dân ổn định chỗ ở

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong và các đồng chí: Lê Thành Công - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành liên quan làm việc với lãnh đạo huyện Cao Lãnh về công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Cao Lãnh phải đảm bảo hạ tầng các khu tái định cư, đảm bảo đủ điều kiện để người dân xây dựng nơi ở mới. Cùng với đó, khẩn trương thông tin đến người dân về hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, hướng dẫn tuyến đường được lưu thông khi dự án tiến hành thi công. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin 02 chuyên đề gồm: “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây, định hướng thời gian tới”. Trong đó, với chuyên đề thứ hai nhấn mạnh đến vai trò của đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột của nền quốc phòng Việt Nam. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2023

Bên cạnh triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được giao tại Quyết định số 13/QĐ-UBND-HC ngày 05/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XI thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Đảm bảo tích trữ đủ nguồn nước ngọt tưới cho hơn 200.800 ha

Kế hoạch đặt mục tiêu đảm bảo tích trữ đủ nguồn nước ngọt tưới cho hơn 200.800 ha diện tích gieo trồng vụ Hè Thu năm 2023 (Lúa 186.900 ha; hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày 13.902 ha); 46.780 ha cây lâu năm; 6.810 ha nuôi trồng thủy sản và nhu cầu nước sinh hoạt

của người dân trong thời gian xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng trên địa bàn tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949